

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของ เทศบาลตำบลพุทไธสง

กองคลัง เทศบาลตำบลพุทไธสง ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สรุปรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลพุทไธสงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการโครงการ (จำนวน)	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	งบประมาณที่ใช้ไป	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละงบประมาณที่ประหยัดได้
วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-						
วิธีคัดเลือก	-	-						
วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	๑	๑๐๐	๒,๐๔๖,๓๐๐	๑๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๘๓.๐๘	๓๔๖,๓๐๐	๑๖.๙๒

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ

๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลพุทไธสง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและภายนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน

๔. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- หน่วยงานผู้ดำเนินการตามโครงการ ควรเตรียมการจัดทำรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้งานพัสดุมีเวลาสำหรับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้จัดทำ

(นางสาวชนากานต์ สมไธสง)

นักวิชาการพัสดุด้านาญการ